

BỐ TRẠCH ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ - THỂ THAO CƠ SỞ

LÊ HỮU LỢI

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch đã chú trọng tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH). Đặc biệt, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, trong đó có hệ thống nhà văn hóa thôn - một trong những nội dung quan trọng của phong trào “TĐĐKXDĐSVH”.

Chương trình xây mới nhà văn hóa thôn được khởi động từ tháng 3 năm 2004. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động sức dân để phục vụ cho dân, đến nay toàn huyện đã có 26 trung tâm VH TT, hội trường xã, thị trấn và 271 thôn, tiểu khu có nhà văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao của thôn, tiểu khu được xây dựng một cách đồng bộ. Hệ thống nhà văn hóa thôn ở Bố Trạch được hoàn thiện nhờ vào sức dân là chính, điều này cho thấy các cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Cứ mỗi một nhà văn hóa thôn được xây mới sẽ nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh là 5 triệu đồng và ngân sách của huyện là 10 triệu đồng, nguồn kinh phí còn lại sẽ được huy động từ sức dân. Đối với các địa phương chưa có điều kiện xây mới đã có nhiều sáng kiến như cải tạo các công trình công cộng cũ không còn sử dụng để làm nhà văn hóa. Vì vậy tuy chỉ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước là 15 triệu đồng nhưng phần lớn các nhà văn hóa thôn trên địa bàn Bố Trạch được đầu tư xây dựng rất khang trang, đúng theo tiêu chuẩn quy định. Số kinh phí đầu tư cho một nhà văn hóa thường ở mức từ 50 triệu đồng đến hơn 1 tỷ (như nhà văn hóa tiểu khu 2 - thị trấn Hoàn Lão, nhà văn hóa thôn Thanh Vinh-xã Thanh Trạch...). Từ năm 2017, huyện đã quyết định hỗ trợ kinh phí 15 triệu

đồng đối với các đơn vị sửa chữa, nâng cấp và 30 triệu đồng đối với các đơn vị xây mới hệ thống nhà văn hóa.

Chính hệ thống nhà văn hóa thôn, tiểu khu là nơi bảo vệ và phát huy hiệu quả nhất các giá trị văn hóa truyền thống vùng miền và cũng là trung tâm để xây dựng, phát huy những nếp sinh hoạt văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Đảng bộ và nhân dân Bố Trạch đã phát huy đặc lực vai trò của hệ thống nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu trong việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như phục vụ các nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Các nhà văn hóa thôn vừa là nơi diễn ra các cuộc họp dân để phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, đồng thời diễn ra các sinh hoạt văn hóa tinh thần, các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ, tết... Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp chính quyền mà trực tiếp là sự chỉ đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm VH TT-TT

(Xem tiếp trang 15)



Nhà văn hóa Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão

Ảnh: H.L